
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
 

   วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร     
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน              
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน       
ท าหน้าที่ประธานการประชุม ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ             
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
  (1) กระทู้ถาม 
                1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
                              1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีน โดย นางสาวญาณธิชา    
บัวเผื่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                            ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกทุเรียนสดสูงถึงเกือบหมื่นล้านบาท โดยมี
ประเทศจีนน าเข้าทุเรียนเป็นอันดับ 1 โดยมีมูลค่าสูงถึงหนึ่งพันล้านบาท ส าหรับล าไยประเทศจีนได้แจ้งเตือน
ประกาศระงับส่งออกล าไย เนื่องจากตรวจพบเพลี้ยแป้งปนเปื้ อน สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อเกษตรกร      
ต้องยอมรับว่าประเทศจีนน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยเป็นอันดับ 1 และหากมีการตรวจพบว่าสินค้าที่ส่งจาก
ประเทศไทยมีการปนเปื้อนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งประเทศจีนมีความเข้มงวดกับสินค้า       
ที่ขนส่งผ่านด่านของประเทศจีน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการรถบรรทุกสินค้าน าเข้าและส่งออกผ่าน    
ด่านโหย่วอ้ีกวน และด่านตงซิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ท าให้ปริมาณรถผ่านเข้าออกลดลงจากเดิมมาก 
และมีรถติดสะสมหน้าด่านเป็นจ านวนมาก ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
การต่างประเทศ ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร และส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง หากการแก้ไขปัญหาไม่ทัน
เหตุการณ์  
          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ตอบชี้แจงว่า การขนส่งสินค้าเพ่ือปลอดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐบาล             
ได้ตระหนักมาตั้งแต่มีการแพร่ระบาด โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในทุกขั้นตอนของการส่งออกและการผลิต      
ส่วนปัญหาการส่งออกล าไยที่พบเพลี้ยแป้งปนเปื้อน ได้ท าความเข้าใจกับรัฐบาลจีน จนได้รับการผ่อนปรน
น าเข้าล าใยได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภายในประเทศ ทั้งการรับซื้อและส่งออก 
จนถึงปัจจุบันนี้ประเทศไทยสามารถส่งออกล าไยไปประเทศจีนได้ ท าให้มียอดการส่งออกเป็นบวกถึง 40% 
และยังเจอปัญหาค่าระวาง น้ ามันแพง แม้เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ซึ่งเป็นปัญหาในระยะยาวที่ต้องแก้ไข นอกจากนี้ รัฐมนตรียังขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ
เกษตรกรที่โทรศัพท์มาแจ้งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับสมาชิกฯ เพ่ือติดต่อสอบถามถึงช่องโหว่ของการแก้ไข
ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์ และถามถึงสาเหตุและต้นตอปัญหาที่แท้จริง ทั้งนี้  ในช่วงระยะเวลา 10 เดือน 
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พบว่า ราคาทุเรียนเป็นบวกถึง 12% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา      ส่วนมังคุด
ราคาเป็นบวกถึง 23% ด้านล าไยเป็นลบอยู่ 2% 
 
   1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหารถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนขนส่งผัก ผลไม้
เข้าประเทศไทยกระทบต่อราคาผักผลไม้ประเทศไทย โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
                      ขณะนี้คณะกรรมาธิการแก้ไขราคาผลิตผลเกษตรกรรมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิวัติเกษตรกรรมไทย ซึ่งแนวทางในการปฏิวัติเกษตรกรรมไทยนั้นมีความเกี่ยวข้อง   
และตรงกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่อง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” หรือ “การตลาดน าการผลิต”
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้มีการเปิดวิ่งรถไฟความเร็วสูงสายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว          
ถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะทาง 1,035 กิโลเมตร จากเวียงจันทน์ถึงคุนหมิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ซึ่งได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้ง
ด้านดี  และด้านเสีย ซึ่งด้านดี คือ จะท าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นศูนย์กลางของการลงทุนหรือ
โครงการอีสต์เวสต์ อีโคโนมิค คอริดอร์ เป็นระเบียงเศรษฐกิจใหม่แต่ต้องรอการเชื่อมต่อรถไฟจากประเทศไทย           
ในระยะที่หนึ่ง กรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมา ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2569 ระยะที่สอง นครราชสีมาถึง
หนองคาย จะแล้วเสร็จปี  2571 และผลดีอีกประการหนึ่งคือ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐ    
ประชาชนจีนเข้ามาท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ แต่ปรากฏว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนล็อคดาวน์ประเทศไม่ให้       
ประชาชนเข้าออกนอกประเทศและได้มีการตั้งเงื่อนไขอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีผลดีอีกประการหนึ่งคือ     
ผักผลไม้ไทยจะสามารถส่งออกผ่านทางเส้นทางนี้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อาทิ ทุเรียน มังคุด ล าไย ซึ่งขณะนี้
ประเทศจีนมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากในการน าเข้าผลไม้จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลเสียที่พบ คือ
สินค้าการเกษตรของจีน เช่น ผัก ผลไม้ของจีนได้หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย ตามข้อมูลจากกรมศุลกากรพบว่า 
มีการน าสินค้าผักจากจีนเข้ามาสู่ประเทศไทย จ านวน 33 ตู้คอนเนอร์ บรรจุตู้ละ 20 ตัน ในสัปดาห์แรก       
ของการเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา อีกทั้งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ           
ยังได้กล่าวว่าการเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงนี้ จะท าให้ผักและผลไม้จากประเทศจีนสามารถส่งเข้ามาขาย        
ในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอน เพราะสินค้าทางการเกษตร
ของประเทศจีนได้เปรียบประเทศไทยในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการผลิต ซึ่งจีนสามารถผลิตปุ๋ยได้เอง 
ตลอดจนสภาพอากาศมีความเหมาะสมมากกว่าไทยในส่วนของผัก ผลไม้เมืองหนาว จึงขอเรียนถามรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่า ข่าวดังกล่าวนั้นเป็นความจริงมากน้อยเพียงใดซึ่งตามที่ปรากฏในข่าว 
นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปฏิเสธในข่าวดังกล่าวข้างต้น 
จึงอยากขอค าตอบจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าจริงเท็จมากน้อยเพียงใด 
และรัฐมนตรีฯ ได้ตรวจสอบในกรณีดังกล่าวแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ จากกรณีที่ ประเทศจีนได้เปรียบประเทศ
ไทยในเรื่องสินค้าการเกษตรเนื่องจากสามารถผลิตปุ๋ยได้เองนั้น ขอเรียนถามว่าประเทศไทยมีแผนที่จะ
ด าเนินการผลิตปุ๋ยด้วยตนเองหรือไม่ เพราะขณะนี้ราคาปุ๋ยสูงมากหรือจะมีแนวทางในการใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและจีนในการขอซื้อขายปุ๋ยในราคาพันธมิตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรไทยจะเป็นไปได้หรือไม ่
                              นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ตอบชี้แจงว่า การน าเข้าผักผลไม้ผ่านด่านศุลกากรไทยโดยใช้รถไฟความเร็วสูงสายคุณหมิงเวียงจันทน์
นั้น ตนได้ตรวจสอบแล้วพบว่า การน าเข้าผลไม้ดังกล่าวไม่มีข้อเท็จจริง เพียงแต่มีการน าเข้าผักจ านวน              
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33 ตู้คอนเทนเนอร์ แต่ขอยืนยันว่าไม่มีผลไม้อย่างแน่นอน ทั้งนี้  การน าเข้าผักนั้นสามารถกระท าได้              
โดยไม่มีข้อจ ากัดและไม่มีเงื่อนไข นอกจากในเรื่องมาตรการสุขอนามัยและอ่ืน ๆ แต่ในเรื่องการค้านั้นไม่ได้ มี
มาตรการใด ๆ มาจ ากัดซึ่งหากว่าไม่มีรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้ จีนก็สามารถน าเข้าผักและผลไม้ได้และประเทศ
ไทยก็สามารถส่งออกได้เช่นกัน โดยข้อมูลที่ตนน ามาเรียนตอบสมาชิกฯ ผู้ตั้งกระทู้ถามนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับ      
จากทูตเกษตรจากกวางโจวและข้อมูลที่ได้รับจากด่านหนองคาย ส่วนกรณีที่สมาชิกฯ ได้มีความกังวลว่าต่อไป
ผลไม้ของจีนก็จะสามารถน าเข้าไทยได้และสามารถตีตลาดไทยได้โดยสะดวกขึ้น ขอชี้แจงว่าโดยหลักการ      
การน าเข้าส่งออกเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศหรือกติกาตามพหุภาคี ซึ่งปัจจุบันนี้
จีนก็สามารถส่งออกผลไม้มายังประเทศไทยได้ตามปกติอยู่แล้วและประเทศไทยก็สามารถส่งออกผลไม้          
ไปยังประเทศจีนได้เช่นกัน ตามพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและ       
การน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทย-จีน อย่างไรก็ตาม ตนได้ขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตัวเลขว่า 
หากมีการส่งผลไม้เข้ามาในเมืองไทยสะดวกขึ้นไทยจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบจีน และเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ว่า ไทยยังไม่อยู่ในสถานะที่จะเสียเปรียบจีน หากดูจากสถิติตัวเลขการน าเข้า-ส่งออก ผลไม้ไทยกับจีน 
ทั้งนี้ ปัจจุบันนี้ไทยได้เปรียบดุลการค้าผลไม้อยู่ ตามสถิติ 10 เดือนแรกของปีนี้ (ช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม) 
ไทยได้ส่งออกผลไม้ไปจีนเพิ่มข้ึนร้อยละ 74.76 และ 10 เดือนนี้ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนเป็นมูลค่ากว่า 145,497 
ล้านบาท แต่จีนส่งผลไม้มายังไทยมูลค่าเพียง 26,000 ล้านบาทเท่านั้น เพราะฉะนั้นยังถือว่าไทยได้เปรี ยบ
ดุลการค้าเฉพาะในเรื่องของผลไม้อยู่ ทั้งนี้ หากมีการขนส่งผลไม้ผ่านทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย          
กับจีนจริง ก็จะถือว่ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นและจะท าให้ผลไม้เกิดความเน่าเสียลดน้อยลง เนื่องจาก               
ใช้ระยะเวลาในการขนส่งน้อยลง นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกหน่วยราชการ        
ที่เก่ียวข้องรวมทั้งภาคเอกชนทั้งหมดและตัวแทนเกษตรกรมาร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการระดมความคิดเห็นเพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขรวมทั้ง
ด าเนินการซักซ้อม หากสามารถด าเนินการส่งออกผลไม้ผักและสินค้าอ่ืน ๆ ไปยังจีนโดยใช้ รถไฟ          
ความเร็วสูงจริง นับว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ได้เตรียมการส าหรับมาตรการเชิงรุก อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า
มาตรการและแนวทางในการด าเนินการทุกอย่างนั้น ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นส าคัญและ    
หากมีมาตรการใดที่สมาชิกฯ ต้องการให้ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพาณิชย์ยินดีรับฟัง แต่โดยหลักการต้อง
ยึดถือหลักเกณฑ์และกติกาตามทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างประเทศเป็นหลัก  พร้อมทั้งได้มีการด าเนินการ
เร่งรัดการส่งเสริมการส่งออกเป็นหลัก อาทิ การจัดศูนย์กระจายสินค้ารวมถึงศูนย์กระจายสินค้าของไทย         
ที่จะส่งไปยัง สปป.ลาวและจีน โดยได้มีการเตรียมการและได้มีโครงการที่ก าลังจะเริ่มด าเนินการบริเวณ      
เชียงของและเชียงแสนด้วย ส่วนประเด็นการตั้งทูตเกษตรนั้นขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา
ด าเนินการในส่วนดังกล่าว 
                 นอกจากนี้ ประเด็นการผลิตปุ๋ยได้เองในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นขอยืนยัน
ว่าเป็นเรื่องจริง ซึ่งปุ๋ยเคมีเกือบทั้งหมดที่ใช้ในประเทศไทย จะต้องน าเข้าจากจีนเป็นจ านวนมาก เพราะฉะนั้น      
เมื่ อราคาน้ ามันแพงขึ้นส่ งผลกระทบต่อราคาปุ๋ ยและราคาการขนส่ งใน ประเทศท าให้ สู งขึ้นด้วย                    
แต่ในขณะเดียวกันมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการร่วมกัน 
คือ ได้จัดโครงการลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร โดยจัดจ าหน่ายปุ๋ยในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 20 - 50 บาท 
จ านวน 4,500,000 กระสอบ และเปิดให้กลุ่มเกษตรกรสามารถสั่งซื้อได้ ตลอดจนเปิดให้ส านักงานเกษตร
จังหวัด เกษตรอ าเภอ รวมถึงสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อ าเภอ และส านักงานพาณิชย์จังหวัดก็สามารถสั่งซื้อได้
เช่นกัน นอกจากการออกมาตรการในการช่วยลดราคาปุ๋ยแล้ว ได้ท าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพ่ือขอจัดสรร  
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งบกลางประมาณ 9 แสนล้านบาท เพ่ือน ามาชดเชยเยียวยาเกษตรกรในส่วนของราคาปุ๋ย เพ่ือท าให้ราคา          
ในท้องตลาดถูกลง แต่ส านักงบประมาณได้แจ้งว่ายังคงติดขัดในเรื่องเงื่อนไขบางประการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การประสานงานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือท าหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีอีกทางหนึ่ง โดยอยู่
ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี 
   1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลดก าลังส่ง วิทยุชุมชน โดย นายคมเดช ไชยศิวามงคล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี          
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐและสังคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                                       กรณีที่วิทยุชุมชนได้รับผลกระทบจากการออกกฏหมายและระเบียบของ 
กสทช. ที่ต้องการลดก าลังส่งการกระจายเสียงจาก 500 วัตต์ ลงเหลือ 50 วัตต์ ซึ่งจะมีผลปฏิบัติบังคับใช้        
ในวันที่ 3 เมษายน 2565 ส่งผลกระทบให้กับสถานีวิทยุชุมชนทั่วทั้งประเทศจ านวนประมาณ 4000 แห่ง 
เพราะการปิดก าลังส่งเหลือแค่ 50 วัตต์ จะมีการกระจายเสียงเหมือนกับหอกระจายเสียงประจ าหมู่หมู่บ้าน     
ซึ่งไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ในชุมชนต่าง ๆ และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึง จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ก ากับ หรือสั่งการให้ กทสช.ยกเลิกระเบียบข้อบังคับนี้ออกไปก่อน และให้คงใช้
ระเบียบเดิม ตามเจตนารมณ์ของการตั้งวิทยุชุมชนเพ่ือการกระจายเสียงส่งข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริม
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนนั้น  ๆ ไม่ควรเปิดโอกาส         
ให้กลุ่มทุน เข้ามายึดครองสถานีวิทยุชุมชน และจะมียกเลิกสถานีวิทยุชุมชนทั้งหมดในปี 2567 เปิดโอกาส      
ให้มีการประมูลคลื่น เหมือนสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบดิจิทัล เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทุน      
เข้ามาเป็นเจ้าของคลื่นวิทยุกระจายเสียง เพ่ือหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ มากกว่าการเป็นวิทยุของชุมชน          
อย่างแท้จริงต่อไป 
 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐและ
สังคม ตอบชี้แจงว่า ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนจากทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของ กสทช.          
ต่อการลดก าลังส่งจาก 500 วัตต์ เหลือ 50วัตต์ ว่าเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชนและปิดกั้น            
การประกอบธุรกิจของประชาชนในชุมชนนั้น กรณีการลดก าลังส่งดังกล่าวตนเห็นว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง    
จึงเตรียมเสนอข้อเสนอแนะไปยัง กสทช. ให้ทบทวนเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การประกอบกิจการวิทยุ
ชุมชน ซึ่งเป็นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์นั้น จ าเป็นต้องให้เกิดการแข่งขันในการประกอบกิจการเพ่ือให้มี
ศักยภาพด้านข้อมูลข่าวสาร ส่วนการประมูลเพ่ือให้มีรายได้เข้ารัฐนั้น ตั้งแต่ปี 2567 จ าเป็นต้องหาแนวทาง      
ที่เหมาะสมกับวิทยุชุมชนต่อไป          

       1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
                             1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง สร้างสระว่ายน้ าในโรงเรียนราษีไศลและซ่อมแซมปรับปรุง
สนามกีฬากลาง โดย นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย        
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
                                       ปัจจุบันอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีสนามกีฬากลางเป็นสนามกีฬา      
ที่มีขนาดใหญ่อยู่ในโรงเรียนราษีไศล เป็นโรงเรียนระดับอ าเภอ มีประชาชน เด็ก และเยาวชนจากพ้ืนที่โดยรอบ
จากหลากหลายอ าเภอมาใช้บริการออกก าลังกาย แต่ยังขาดแคลนสระว่ายน้ า ประกอบกับสนามกีฬากลาง         
มีสภาพทรุดโทรมจึงสมควรมีการกระจายเครื่องอ านวยความสะดวกให้เด็กชนบทได้รับการฝึกฝน เพ่ือให้
ประชาชนในอ าเภอราษีไศลได้รับโอกาสเท่าเทียม ไม่เหลื่อมล้ าจากประชาชนในเมือง ประกอบกับคนในอ าเภอ
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ราษีไศลชื่นชอบกีฬาเป็นอย่างมาก เคยมีชาวอ าเภอราศีไศลซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและได้สร้างชื่อเสียง      
ในระดับประเทศ การสร้างสระว่ายน้ า และซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬากลางจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง
ของร่างกาย ท าให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ยังช่วยให้คนในพ้ืนที่อ าเภอราษีไศลและประชาชนโดยรอบ
มีคุณภาพ มีความเข้าใจของจิตใจ มีจริยธรรม คุณธรรม รู้รักสามัคคี รู้จักให้อภัย และสร้างลักษณะนิสัย        
ในการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน เพ่ือซึมซับและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม        
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาจิตใจของคน ช่วยสร้างสังคม สร้างประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง
ต่อไป จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาล มีนโยบายจะสร้างสระว่ายน้ าในระดับอ าเภอ ในโรงเรียนราษีไศลได้หรือไม่ 
อย่างไร ถ้ามีจะสามารถด าเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด ตลอดจนรัฐบาล มีนโยบายจะปรับปรุง     
สนามกีฬากลางของอ าเภอราษีไศล ซึ่งสมควรจะปรับปรุงให้มีลู่วิ่งและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน
หรือไม ่อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
                                     นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มีนโยบายว่า ในทุก ๆ ปีจะมีเยาวชนจ านวนไม่น้อยที่เสียชีวิตจากการจมน้ า จึงได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก าหนดแนวทางในการจัดสร้างสระว่ายน้ าประจ าอ าเภอหรือประจ าต าบล      
ในพ้ืนที่จังหวัดที่ยังไม่มีสระว่ายน้ า หรือจัดสร้างให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในกรณี
จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ โดยในปี 2564 กรมพลศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ เป็นเงิน 
208,800,000 บาทเศษ ซึ่งเป็นงบประมาณที่จะน ามาจัดสร้างสระว่ายน้ าและฝึกสอนให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาส
ฝึกซ้อม มีทักษะในการว่ายน้ าและทักษะในการช่วยชีวิตตนเองหากเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ าหรือว่ายน้ า      
ซึ่งในปี  2564 กรมพลศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างสรรค์ว่ายน้ าจ านวน 12 แห่ง และได้มี          
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปทั้งหมดแล้ว แต่ในกรณีโรงเรียนราศีไศลนั้น พบว่าการจัดส่งข้อมูลมายังกรม    
พลศึกษาเพ่ือของบประมาณสร้างสระว่ายน้ าแล้วแต่ยังขาดข้อมูลเอกสารบางอย่าง ซึ่งตนได้มอบหมายให้          
กรมพลศึกษาประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พละประจ าอ าเภอ เพ่ือแจ้งให้ทางโรงเรียนราศีไศลได้ทราบว่า
เอกสารต่าง ๆ ไม่ครบสมบูรณ์ พร้อมทั้งให้จัดเตรียมเอกสารที่ยังขาดและส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ขอเรี ยน
ให้ทราบว่า มีผู้เสนอขอจัดสรรงบประมาณในการสร้างสระว่ายน้ าในโรงเรียนในหลายอ าเภอเป็นจ านวนมาก 
แต่งบประมาณมีเพียงพอส าหรับการจัดสร้างส าหรับโรงเรียน 12 แห่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อโรงเรียน      
ราษีไศลได้จัดเตรียมข้อมูลเอกสารพร้อมและครบถ้วนแล้วขอให้น าส่งกลับมาอีกครั้ง โดยทางกระทรวง        
การท่องเที่ยวและกีฬาจะมอบหมายให้กรมพลศึกษาด าเนินการจัดสรรงบปรมาณในส่วนดังกล่าว                
ในปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากงบประมาณปี 2565 กรมพลศึกษาได้ถูกส านักงบประมาณปรับลด
งบประมาณไปกว่าร้อยละ 46 เพราะฉะนั้นกรมพลศึกษาจะเหลืองบประมาณในการใช้จ่ายไม่เพียงพอคงเหลือ
เพียงร้อยละ 54 เท่านั้น ไม่มีโอกาสในการพัฒนาหรือซ่อมแซมหรือสร้างสระว่ายน้ าหรือสนามกีฬาอ่ืน ๆ                
ที่กรมพลศึกษามีหน้าที่ในการดูแล ทั้งนี้ในปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้าง
สระว่ายน้ า ซึ่งได้มีการจัดซื้อจัดจ้างไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ตนจะน าข้อหารือที่สมาชิกฯ  ได้ให้
ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตไปหารือกับทางอธิบดีกรมพลศึกษาว่า จะมีโอกาสหรือวิธีการใดหาก มีงบประมาณ     
เหลือจ่ายจะสามารถน ามาด าเนินการในส่วนนี้ได้หรือไม่ นอกจากนี้ ในส่วนงบประมาณในการจัดสร้างลู่วิ่งนั้น
ทางกระทรวงฯ จะพยายามบริหารจัดการและด าเนินการให้ได้ภายในงบประมาณปี 2565 ในส่วนของงบเหลือ
จ่ายและถ้าหากงบเหลือจ่ายมีไม่เพียงพอ จะขอน าบรรจุเข้าสู่งบประมาณปี  2566 ให้ทันที ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
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     1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง  มาตรการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
    นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม แต่เนื่องจากรัฐมนตรีฯ ติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้        
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปเป็นวันที่ 20 มกราคม 2565 
     1.2.3  กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร โดย นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
                                         ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ าที่ผันผวนไปตามฤดูกาลและความ
ต้องการของตลาดเป็นวัฏจักรที่ควบคุมค่อนข้างยาก ซึ่งปัญหาราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าในพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบาย
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร บนพ้ืนฐานความสมดุลเชิงพ้ืนที่    
ในการผลิตสินค้าเกษตรประเภทอาหาร ไม่ใช่อาหารและพลังงาน โดยใช้ความรู้เชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นคัดสรรและพัฒนาสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) จึงขอเรียนถามว่า 
กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด และกระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ 
(Product Champion) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด 
                นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม       
ตอบชี้แจงว่า การแปรรูปสินค้าเพ่ือให้มีมูลค่าเพ่ิมนั้นเพ่ือตอบสนองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร ขอน า
เรียนว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ให้ริเริ่มด าเนินการภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับอาชีพเกษตรกร และวางรากฐานไปสู่ภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เพ่ือยกระดับรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ภาคเกษตร
อุตสาหกรรมคือธุรกิจทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเกษตรที่น าองค์ความรู้ทางอุตสาหกรรมมาใช้ในภาค
การเกษตรตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ า ผู้ผลิตกลางน้ า และส่งต่อให้ตลาดปลายน้ า เพ่ือยกระดับรายได้และสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากในองค์รวมทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านการตลาด การผลิตอย่างเป็นระบบ      
เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรม           
ได้รับมอบหมายภารกิจจากนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการจัดตั้งพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยให้หน่วยงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือให้เป็นรูปธรรม ดังนั้น พ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการวางแผนการแปรรูปอุตสาหกรรมภาคการเกษตรภายใต้กลไก
ของกองพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในระดับภาค ท าหน้าที่พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในแต่ละ
พ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก าหนดแผนงานในระดับภูมิภาครวมทั้งก าหนดแนวทาง       
การขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความส าคัญ            
กับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจในภูมิภาค อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่คู่กับ      
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วิถีชีวิตของประชาชนภาคใต้ ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม เน้นการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นต่อไป 

 1.2.4 กระทู้ถามเรื่อง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างถนนทางหลวง
ท้องถิ่นโดย นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย     
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
                                          ด้ วยส านั ก งานรัฐมนตรีกระทรวงม หาดไทยได้ มี ห นั งสื อแจ้ งว่ า             
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนั้น ในการนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ        
กระทู้ถามดังกล่าวแทน แต่เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดภารกิจส าคัญไม่สามารถมาตอบ
กระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไป เป็นวันที่ 6 มกราคม 2565 
      1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ  
              1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การเปิดฟีดเดอร์เชื่อมต่อจากรถสาธารณะสู่ชุมชน
ในพ้ืนที่ปทุมธานี โดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                             1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะเรื่อง ความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนหมายเลข 106    
จาก อ.เถิน จ.ล าปาง ถึง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน โดย นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าพูน 
พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม    
                             1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การด าเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด -19)          
และแนวทางในการผลักดันร่างกฎหมาย ว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไร        
มาแบ่งปันกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์       
โดย นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

                ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาในวาระต่อไป ประธานในที่ประชุมได้ปรึกษาท่ีประชุม
เพ่ือขอน าระเบียบวาระการพิจารณาขอขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม              
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระข้ึนมาพิจารณาก่อน 
                                   ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลา
พิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ
จริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก             
สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อ 23 (2) และไม่ได้ให้อ านาจให้คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จึงท าให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ดังนั้น จึงขอขยาย
ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องด่วนออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เป็นการขอขยาย
ระยะเวลา ครั้งที่หนึ่ง ตามข้อบังคับท่ี 27 เพ่ือประโยชน์ในการท างานของคณะกรรมการฯ  
                                   ที่ประชุมเห็นชอบ 
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  (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                          2.1 รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร(รายงานผลการ
ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562        
ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 
                               ด้วยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา            
ได้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ตามล าดับ มาเพ่ือด าเนินการ 
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ส านักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาศึกษา
แนวทางและความเหมาะสม และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม 
แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 
            ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

                        2.2 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน 2 เรื่อง 
          (1) รายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
     ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 
30 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนสนับสนุน        
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง           
พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) แล้ว 
         (2) รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
    ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 
30 
พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) แล้ว 
             ที่ประชุมรับทราบ 

     2.3 รับทราบการแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี 2561 ของส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
                   ตามที่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี 
2561 (ข้อมูลข่าวสารลับ) ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
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โทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือทราบตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร      
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
และเพ่ือให้การเสนอรายงานตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเสนอข้อมูลข่าวสารลับต่อสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 6        
วรรคสอง ทางส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ด าเนินการยกเลิกชั้นความลับของรายงานการประเมินผล       
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี 2561 เฉพาะเพ่ือใช้ในการพิจารณาของสภาฯ เท่านั้น จึงขอให้สมาชิก  
ใช้รายงานดังกล่าวเฉพาะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น 
   สมาชิกฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุน จ านวน 115 กองทุนมาไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกองทุนของหน่วยงานต่าง ๆ แต่กองทุนต่าง ๆ เหล่านี้ ในความเป็นจริง
แล้วเป็นส่วนหนึ่งของระบบการคลัง เป็นส่วนเสริมของระบบงบประมาณแผ่นดิน โดยในแต่ละปีมีงบประมาณ
ในส่วนของกองทุนรวมกว่า 3 ล้านล้านบาท แต่กองทุนต่าง ๆ ที่กรมบัญชีกลางได้รวบรวมมานั้นมีงบประมาณ
รวมถึง 4 ล้านล้านบาท ท าให้เข้าใจว่าเงินในกองทุนต่าง ๆ เหล่านี้มีจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดค าถามว่าเหตุใด   
จึงไม่น าเงินกองทุนเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่กรมบัญชีกลางได้รวบรวมไว้เป็นไปตามกฎหมาย         
ที่ก าหนดให้กระทรวงการคลังจะต้องจัดท าภาพรวมของกองทุนต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม 2 ใน 3 ของเงินในกองทุน
เป็นเงินที่รัฐไม่สามารถน ามาใช้ได้ เนื่องจากมีกฎหมายบังคับใช้ไว้อยู่แล้ว ดังนั้น จึงขอให้ข้อเสนอแนะว่า      
ควรจัดรูปแบบของเงินกองทุนให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้มีความเหมาะสม โดยให้เลือกเฉพาะกองทุนที่มีลักษณะ
คล้ายงบประมาณที่มีแหล่งรายได้หลักมาจากรัฐบาลหรือเป็นรายได้ที่รัฐบาลก าหนดให้ ตลอดจนเป็นงาน         
ที่มีลักษณะส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย ทั้งนี้หากมีการจ าแนกหมวดหมู่ให้ชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น          
จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การวิเคราะห์งบประมาณระบบการคลังเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้น 
     นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง 
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน
เป็นผู้ก าหนดโดยจะต้องมีการประเมินผล 6 มิติ อาทิ  ด้านการเงิน การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย      
การปฏิบัติการบริหารจัดการของกองทุนหมุนเวียน การปฏิบัติงานคณะกรรมการกองทุนผู้บริหารและอ่ืน ๆ
ตามที่คณะกรรมการก าหนด กรมบัญชีกลางขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผล  
ที่เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เป็นการประเมินผลในปี 2562  ซึ่งข้อมูลยังไม่ได้เป็นปัจจุบัน
เท่าที่ควร กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขาจะรับไปปฏิบัติตามที่สมาชิกฯ ได้ให้เสนอแนะในปี 2563 และ 
2564 ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสินทรัพย์ของกองทุนใหญ่ ๆ 
อาทิ กองทุนประกันสังคม กองทุน กบข. ส าหรับวันนี้เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนจ านวน 
115 กองทุนมาไว้ด้วยกัน หากกองทุนใดมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีการพิจารณาจากผลการประเมินไม่ถึงระดับ 3           
ถึง 3 ปีติดต่อกัน จะต้องมีการยกเลิกกองทุนแต่ถ้าหากมีการพัฒนาให้ดีขึ้น จะต้องแก้ไขวัตถุประสงค์         
ของกองทุนเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน ส่วนประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกฯ เกี่ยวกับกองทุน              
การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน กองทุนพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และกองทุนอ่ืน ๆ ที่สมาชิกฯ ได้มีข้อ
ข้อสังเกต กรมบัญชีกลางขอน้อมรับ โดยจะน ามาสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งต่อไป  
      จากนั้ น  สมาชิกฯ ได้ เสนอให้ เลื่ อนระเบียบวาระญั ตติด่ วน  เรื่อง ขอให้               
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคม บริษัท   
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) โดย นางสาวศิริกัญญา     
ตันสกุล และคณะ เป็นผู้เสนอ ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระท่ี 2.4  
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     ทั้งนี้ เนื่องจากมีญัตติในท านองเดียวกันอีก จ านวน 8 ญัตติ ที่ประชุมจึงเห็นชอบ     
ให้น าขึ้นมาพิจารณารวมกันในคราวเดียว ดังนี้ 
     1. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาผลกระทบต่อประชาชน จากการควบรวมกิจการโทรคมนาคม และการค้าปลีก ตลอดถึงผลกระทบ      
จากการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบทุนชาวบ้านขนาดเล็ก เพื่อหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค
และทุนชาวบ้าน โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย และคณะ เป็นผู้เสนอ 
                               2. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาผลกระทบต่อประชาชนกรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม 2 ราย คือ True และ DTAC ซึ่งอาจ        
มีผลกระทบต่อประชาชน โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นผู้เสนอ  
     3. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาผลกระทบต่อประชาชน กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมและการค้าปลีก -ค้าส่ง เพ่ือหามาตรการ
คุ้มครองประชาชนโดยเร่งด่วน โดย นายระวี มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ 
     4. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชาชนและผู้บริโภค กรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษัท             
ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มเทเลนอร์ หรือ ดีแทค โดย นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ เป็นผู้เสนอ    
                               5. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและการค้าปลีกและการขยายตัวของทุน
ขนาดใหญ่ที่กระทบต่อทุนขนาดเล็กเพ่ือหามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและทุนขนาดเล็ก โดย นายกูเฮง         
ยาวอหะซัน เป็นผู้เสนอ    
                               6. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาผลกระทบต่อประชาชน เรื่อง กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม 2 ราย คือ True และ DTAC       
ลดการผูกขาดระหว่างเครือข่ายโทรคมนาคม โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ 
                               7. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
ผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) โดย นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ  
                              8. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
ผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) โดย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นผู้เสนอ        
               จากกรณีที่มีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งเดิม     
มีเพียง ๓ บริษัท หากมีการควบรวมกิจการจะท าให้เหลือบริษัทขนาดใหญ่ เพียง ๒ บริษัท ท าให้บริษัท          
ที่ควบรวมมีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนผู้บริโภคซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค      
อย่างมาก รวมทั้งอาจขัดต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเพ่ือป้องกัน     
มิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม       
ซึ่งได้สร้างความวิตกกังวลต่ออ านาจเหนือของบริษัทดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มทุนดังกล่าวมีกิจการ
ร้านค้าสะดวกซื้อจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ท าให้กระทบต่อกิจการเล็ก ๆ ของชาวบ้านซ่ึงอาจท าให้
กิจการเล็ก ๆ ของชาวบ้านต้องประสบปัญหาทางธุรกิจถึงขนาดล้มละลายได้  ในขณะที่ประเทศก าลังประสบ     
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กับภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประสบปัญหาอย่างรุนแรง แต่ธุรกิจขนาดใหญ่สามารถใช้ความได้เปรียบจากส่วนแบ่งตลาดที่มากกกว่า         
มีช่องทางการตลาดที่กว้างขวาง และสภาพคล่องที่ดีกว่า  ในปัจจุบันนี้ยังคงมีข้อถกเถียงต่าง ๆ จากทั้ง
นักวิชาการและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับความคลุมเครือทางกฎหมายทั้งในการตีความว่าหน่วยงานใดมีอ านาจ
ในการก ากับดูแลและพิจารณาอนุญาตให้เกิดการควบรวมครั้งนี้ รวมถึงประเด็นการตีความเนื้อหากฎหมาย     
ที่ยังค่อนข้างสับสนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การป้องกันการผูกขาดว่าการควบรวมกิจการในครั้งนี้สามารถเกิดขึ้นได้
หรือไม่หากเกิดขึ้นได้จะต้องมีมาตรการอย่างไร เพ่ือให้ไม่เกิดผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม     
ของประชาชน 
  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ สั่งปิดประชุม  

 
 
ปิดประชุมเวลา 18.43 นาฬิกา 
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